

Số: 417/TB-UBND

Phú Lãm, ngày 18 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu và các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn phường Phú Lãm

Thực hiện Thông báo số 247/TB-UBND ngày 04/9/2021 của UBND quận Hà Đông về việc thông báo kết luận hội nghị triển khai chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quận Hà Đông.

Thực hiện Văn bản số 3084/UBND-KGVX của UBND Thành phố ngày 15/9/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. UBND phường Phú Lãm thông báo nội dung cụ thể như sau:

1. Các cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường:

Thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ y tế tại Văn bản số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó đặc biệt lưu ý: Thực hiện giãn cách các quầy hàng thiết yếu đảm bảo khoảng cách và yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ y tế; yêu cầu các nhân viên, người mua hàng tăng cường các biện pháp tự phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, tầm chắn giọt bắn, sát khuẩn thường xuyên khi tiếp xúc với hàng hóa và tiếp xúc với người mua hàng. Phải bố trí địa điểm trung chuyển hàng hóa; yêu cầu cơ sở giãn thời gian giao nhận hàng để tránh tụ tập đông người, hàng hóa ùn lại trong giờ cao điểm.

Đảm bảo quy định “5K” của Bộ y tế: “Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khoảng cách, không tập trung đông người”, quét mã QR code, đo thân nhiệt. Nắm chắc việc đi lại, nhập hàng, yếu tố dịch tễ liên quan đến các đơn vị cung cấp mặt hàng thiết yếu. Yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện ký 100% bản cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động ngoài khu vực chợ Xóm đề nghị xây dựng phương án phòng chống dịch báo cáo chính quyền địa phương theo quy định.

Thực hiện việc bán hàng cho người có Phiếu đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu và đúng các ngày do Ban chỉ đạo cấp. Trường hợp bán hàng cho người không có phiếu, không đúng ngày, không thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Đối với cơ sở kinh doanh khác:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cài đặt Bluezone, NcoV, thực hiện 5K và các quy định, nội dung

trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Không tập trung đông người tại hộ gia đình, không ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng và chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Không được mở cửa hàng khi mặt hàng không phải là nhu cầu thiết yếu.

3. Đoàn Kiểm tra công tác phòng chống dịch phường:

Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, các cửa hàng tiện ích, chợ...kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh khắc phục ngay các tồn tại thiếu sót; kiên quyết yêu cầu tạm dừng các hoạt động có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao nhưng không đảm bảo yêu cầu, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Xử lý nghiêm các cơ sở, đơn vị không được phép nhưng hoạt động chui trong thời gian giãn cách xã hội; các điểm kinh doanh dịch vụ tự phát không có giấy kinh doanh để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh(đặc biệt tại các tòa nhà chung cư, các khu vực dân cư truyền thống).

4. Tổ trưởng tổ dân phố, tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, Ban quản lý tòa nhà chung cư The Vesta:

Tuyên truyền đến người dân các cơ sở cung cấp các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn phường đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu trong và sau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường tuyên truyền đôn đốc các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả, thực chất công tác phòng chống dịch tại tổ dân phố. Tuyên truyền người dân, các cơ sở kinh doanh thực hiện nguyên tắc người cách ly với người, nhà cách ly với nhà; “ai ở đâu ở đó”, chỉ các cá nhân phương tiện được phép mới được ra đường; chỉ các tổ chức đơn vị được phép hoạt động mới hoạt động...Để thực hiện triệt để hiệu quả chỉ thị số 20/CT-UBND và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, quận Hà Đông, phường Phú Lãm bảo vệ vững chắc vùng xanh, “xanh hóa” các vùng cách ly y tế, vùng phong tỏa.

5. Bộ phận Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh phường:

Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Văn bản số 3084/UBND-KGVX của UBND Thành phố ngày 15/9/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Trên đây là thông báo của UBND phường Phú Lãm về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu và các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn phường Phú Lãm. Yêu cầu tổ trưởng các tổ dân phố, Ban quản lý The Vesta nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- TT UBND phường;
- Đoàn KT PCDB phường;
- Các TTTDP, BQL chung cư;
- Các cơ sở kinh doanh;
- Lưu: VT, ĐC-XD.

5



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Kiên